



Lê Thị Bích Tâm

Sinh ngày 6/3/2000

Địa chỉ : Ấp Tiến Hành,
Xã Quảng Thành
Huyện Châu Đức
Tỉnh Vũng Tàu.

Lê Thị Bích Tâm là sinh viên năm 2 ngành kế toán của trường Cao Đẳng Công Thương TP Hồ Chí Minh. Hiện em đang ở trọ trong lưu xá sinh viên của các sœurs dòng Đức Mẹ Calvaire.

Bích Tâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về cả vật chất và hoàn cảnh gia đình. Kinh tế gia đình em chỉ trông chờ vào vườn tiêu nhưng do tiêu những năm gần đây bị mất giá nên người dân làm gần như không công, vì tiền kiếm được sau những vụ thu hoạch lại phải để dành để mua phân chăm bón cho cây. Nên họ lời rất ít. Ba em bị bệnh Parkinson nên không thể làm việc nặng nhưng cũng cố gắng hết sức có thể để nuôi dưỡng hai con đi học.

Em Tâm là một người rất can đảm và vị tha, mặc dù chứng kiến ba giết mẹ trước mắt mình nhưng trong em là cả một ý chí vươn lên, không vì quá khứ đau thương của mình mà ngăn cản em sống trọn vẹn. Em rất thương gia đình và không hề oán hận cha mình. Những lúc cuối tuần không có giờ học, thay vì được nghỉ ngơi, đi chơi cùng bạn bè em đều tranh thủ để có thể chạy về chăm sóc ba và em nhỏ vì thương « ba không ăn uống đoàng hoàng, em không có người nói chuyện. Trong em làn cả một gánh nặng gia đình đè lên vai em, thương ba đau bệnh và thương em nhỏ không có mẹ để chăm sóc. Trong tuần em có đi làm thêm ngoài những giờ học để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống.

Mặc dù với hoàn cảnh của em như thế nhưng em là một người trẻ đầy năng động và biết cho đi. Em đã luôn tích cực tham gia các hoạt động của giáo xứ cũng như đã là giáo lý viên tại giáo xứ của em. Hiện nay trong lưu xá, mỗi khi các sœurs tổ chức các hoạt động phục vụ người khác em đều tham gia rất tích cực.

Hiện em đang ở trong lưu xá, được các sœurs giúp phần nào về tiền ăn và tiền ở nhưng vẫn cần thêm sự chung tay giúp đỡ của quý hội để em có điều kiện tốt hơn để có thể

đến trường mà không quá lo lắng về học phí cũng như về tiền bạc. Rất mong quý ân nhân có thể xem xét và giúp đỡ em.

Thay mặt các sœurs Dòng Đức Mẹ Calvaire, cộng đoàn Thủ Đức

Sr. Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Con xin gửi thêm thông tin về các chi phí dự kiến của em Tâm :

- Học phí dự định cho một năm : 14.000.000 VND/năm.
- Tiền đi lại hàng tháng : 300.000 VND/tháng



Cả gia đình của em Tâm trước khi biến cố xảy đến với gia đình.



Nhà của em Tâm.